

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมจันทร์ธारा โรงแรมจันทร์ธารี รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจันทร์ธारा โรงแรมจันทร์ธารี รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับสถานบริการสาธารณสุขในการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Green Market ในโรงพยาบาล และส่งเสริมการดำเนินการ Innovative Healthcare Management : EMS (Environment Modernization and Smart Service) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้แทนทุกแห่ง ผู้จัดการประชุมและวิทยากร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

๑. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โดยนางยุภาพร หอมจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้กล่าวมอบนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital การดำเนินงานเกี่ยวกับ GREEN & CLEAN sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และนายสมบัติ พรหมณี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กล่าวรายงานเปิดการประชุม

๒. การบรรยาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแนวทาง GREEN & CLEAN sub-district Health Promoting Hospital (GCSH)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแนวทาง GREEN & CLEAN sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) โดยมีแบบประเมินที่จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเชื่อมต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว สอดคล้องกับการขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital สู่วิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมุ่งส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น ๗ หมวด

๓. การบรรยาย “การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)”

การพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) คือ การพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนต่อการจัดบริการรูปแบบใหม่ให้ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีความทันสมัยมาปรับปรุงโครงสร้าง การจัดบริการรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการ มีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้ง ๓ ด้าน

๑. สิ่งแวดล้อมดี (Environment) การคำนึงถึงผลกระทบของสถานบริการทั้งภายใน และภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการ ที่คำนึงถึงความปลอดภัย การเยียวยา และลดผลกระทบต่อชุมชน

๒. ความทันสมัย (Modernize) การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

๓. บริการด้วยหัวใจ (Smart Service) การให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน และเพิ่มความปลอดภัย ให้ผู้รับบริการ จนเกิดผลตอบรับด้วยความพึงพอใจ และความรู้สึกพิเศษ

โดยมีตัวชี้วัดสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ดังนี้ ๑) ร้อยละของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) และ ๒) จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูง (The best)

๔. การบรรยาย “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)”

มาตรการ COVID-FREE Setting ซึ่งเป็นการปรับมุมมองต่อการระบาดของโควิดให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับการแพร่ระบาดได้ โดยมีแนวคิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย โดยมาตรการ COVID Free Setting เป็นแนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน การคลายล็อกต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ทั้งจากภาคประชาชนและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนส่วนหนึ่งจะต้องยึดการเว้นระยะ หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมาก ทำกิจกรรมแต่พอดี ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ ส่วนภาคเอกชนก็ต้องยกการ์ดสูง ด้วยมาตรการ COVID Free Setting ประกอบด้วย ความปลอดภัย ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment) อาทิ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก ๑-๒ ชั่วโมง หมั่นทำความสะอาดสินค้า ระบบปรับอากาศทุก ๓ เดือน ใช้ระบบกรองอากาศ HEPA หรือติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศเฉพาะที่ รวมทั้งเข้มงวดมาตรการห้ามการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง

๒. ด้านพนักงานปลอดภัย (COVID Free Personnel) มีภูมิคุ้มกัน โดยพนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง ๑-๓ เดือน และให้คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วยระบบไทยเซฟไทย รวมถึงจัดหา ATK ให้พนักงานตรวจทุก ๗ วัน พร้อมกำชับให้งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพัก และงดกินอาหารร่วมกัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

๓. ด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer) ให้คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด

๕. การบรรยาย “มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 (THAI STOP COVID Plus)”

จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลง เป็นที่มาของแผนเฟส ๒ ต่อจากการเดินทางฉีดวัคซีนป้องกัน “โควิด” โดยเฉพาะการประกาศขอความร่วมมือ “ตลาด” และ “สถานประกอบการ” ให้ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID Plus” ชิดเส้นใต้ไปที่สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะในกลุ่ม “ให้บริการประชาชน” ต้องเคร่งครัดกับมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่แพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID Plus” กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

วิธีการใช้งาน “Thai Stop COVID Plus” สำหรับสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะ มีวิธีใช้งาน ดังนี้

๑. เข้าเว็บไซต์ “Thai Stop COVID Plus”

๒. กดที่ช่อง “แบบประเมินสถานประกอบการ COVID Free Setting”

๓. หน้าต่อมาจะเป็นรายชื่อกลุ่ม “กิจการ” ที่ทำแบบประเมิน อาทิ ตลาด ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ สวนสนุก สวนน้ำ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ หรือสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และสวนสาธารณะสำหรับพื้นที่ สีแดงเข้ม

๔. ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำแบบประเมิน จะมีช่องสำหรับ "ทำแบบประเมิน" และ "เอกสารแบบแบบประเมิน" หรือ "เอกสารแบบแนวทางปฏิบัติ" ซึ่งมีเนื้อหาการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะ "กายภาพ" ของกิจการนั้น ทั้งหมดเป็นแผนมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไปถึง "สถานประกอบการ" เข้าไปทำแบบประเมินตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่อการยกระดับการป้องกัน "โควิด" ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง

๖. อภิปราย/ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปิดการประชุม

ว่าที่ร้อยตรีมาวิน วารินธรา นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการลงข้อมูลในแพลตฟอร์ม COVID Free Setting และ Thai Stop COVID Plus นายสิรเศรษฐ นันทธีโร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ GREEN & CLEAN ในปี ๒๕๖๕ ดังนี้

ระยะเวลา	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย
๑-๓๑ มี.ค.๖๕	ประเมินตนเอง	โรงพยาบาลและ รพ.สต. ทุกแห่ง ผ่าน Google Form (หนังสือแจ้งภายหลัง)
๑-๓๐ เม.ย.๖๕	เยี่ยมเสริมพลัง พร้อมประเมินผลรอบแรก	คณะกรรมการจังหวัด
๑-๓๐ มิ.ย.๖๕	ติดตามและประเมินผลกรณี รอบแรก ไม่ผ่าน	คณะกรรมการจังหวัด
สิงหาคม ๒๕๖๕	มอบใบประกาศนียบัตรฯ ผู้ผ่านการประเมิน	คณะกรรมการจังหวัด

การประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีผู้มาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๗.๗ อายุ ๔๐-๔๙ ปี ร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมา ๕๐-๕๙ ปี ร้อยละ ๓๐.๐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ รองลงมาคือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ ๒๙.๕ ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุมในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

(นายสิรเศรษฐ นันทธีโร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้สรุปการประชุม

(นายสมบัติ พรหมณี)

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจันทร์ธारा โรงแรมจันทร์รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	
			เข้า	ป่วย
๑	นางยุภาพร หอมจันทร์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก		
๒	นายสมบัติ พรหมณี	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ		
๓	นายสิริเศรษฐ์ นันทิโร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔	นายมนตรี พรธอนาวงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๕	ว่าที่ร.ต.มาวิน วารินทรา	นักวิชาการสาธารณสุข		
๖	นางรัตนา เติตฉาย	พยาบาลวิชาชีพ		
๗	พ.ต.เสรีกิตติ์ วิญูราช	นายทหารส่งกำลังสายแพทย์		
๘	นายวีรพงษ์ ทนุผล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๙	นางสาวพัชรี รอดสัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๑๐	นายมารุต อินทรประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๑	นางมลชา แสงภู่วังษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๑๒	น.ส.ปนัดดา เขตรหลุมข้าว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน		
๑๓	นางประภาศรี อินทรประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๔	นายสมหมาย วงษ์กวน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๕	นายวิชาญ ปันเฉย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๖	นายชาคริต นุ่มสารพัตติก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๗	นายจรัล กองจันดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๑๘	นางพัชรี เศวตรพัชร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๑๙	นางสาวบุศรินทร์ จตุรทิศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๒๐	นายชัยชนะ ด้วงศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน		
๒๑	นายชุมพล สังฆธรรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๒๒	นางสมลรัตน์ เทียบวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๒๓	นางสาวเบญจพร จิตรประเสริฐ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน		
๒๔	นายวุธ ดิยง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๒๕	นายจรัล กองจันดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๒๖	ชินสุข กิตติสุนทรโรภาศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๒๗	พ.จ.ต.จ.เร สวัสดิ์นพรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๒๘	น.ส.วัชรภรณ์ อำโพธิ์ศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๒๙	นางสาวชุติมา คำศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๓๐	นายมนตรี ลมประเพย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๓๑	นายทวิช แสงอรุณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส		
๓๒	นายประพนธ์ หงษ์ทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๓๓	นายชัยวัฒน์ ศรีฟุ้ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	
			เข้า	บ่าย
๓๔	นายนิพนธ์ ปรีดีเปรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๓๕	นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๓๖	นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๓๗	นางวิไลรัตน์ จันทอม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๓๘	นางจารุณันท์ บุญสำเร็จ	นักวิชาสาธารณสุข ชำนาญการ		
๓๙	นางสาวนพวรรณ จันทศรีคำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๔๐	น.ส.มณฑา ว่างเวียง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๔๑	นายสุภกฤษ ธรรมดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๒	นายอานนท์ เจริญพร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๔๓	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๔	น.ส. ลีพรพรรณ ส.อ.อ.อ.อ.อ.	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๔๕	น.ส. ส.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๔๖	นางสาวปวีณา จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๗	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๘	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๔๙	น.ส. ส.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน		
๕๐	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๑	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๒	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๓	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๔	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๕	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๖	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๗	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๘	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๕๙	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		
๖๐	นางสาวนงนุช จันทศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ		

